



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง การเปิดใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

อ้างอิงข้อกำหนด ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่ที่มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในการเปิดพื้นที่การปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นควรให้ส่วนงานปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้

- 1) ให้ส่วนงานที่มีความพร้อมเชิงพื้นที่และความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ตามข้อกำหนดและประกาศที่อ้างอิงข้างต้น สามารถเปิดพื้นที่ให้บุคลากรและนักศึกษากลับมาปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบ การวิจัยหรือการฝึกอบรมทางวิชาการ ฯลฯ ได้ โดยให้ดำเนินการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- 1.1 ให้ส่วนงานและหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีเตรียมการและวางแผนในระยะยาว เพื่อจัดหาและคัดกรองบุคลากรและนักศึกษาด้วย rapid test kit และดำเนินการให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับวัคซีนครบถ้วน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีประกาศแจ้ง หากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการกำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

- 1.2 ส่วนงานยังคงสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบ การวิจัย หรือการฝึกอบรมทางวิชาการ ฯลฯ ผ่านระบบออนไลน์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และสามารถกำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานจากที่บ้าน (work from home) ได้ตามที่หัวหน้าส่วนงานเห็นควร โดยให้คำนึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ ในส่วนของสำนักงานอธิการบดี ให้รองอธิการบดีในกำกับกำหนดภาระงานของบุคลากรที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่และที่บ้านตามความเหมาะสม

- 2) ให้ส่วนงานในพื้นที่พญาไท บางกอกน้อย ศาลายาและวิทยาเขตกาญจนบุรี (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) งดเว้นกิจกรรมทางสังคมที่ผู้เข้าร่วมมากกว่า 25 คน วิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาเขตอำนาจเจริญ (พื้นที่ควบคุมสูงสุด) งดเว้นกิจกรรมทางสังคมที่ผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คน ทั้งนี้ ส่วนงานจะต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด หากส่วนงานมีความประสงค์ในการจัดกิจกรรมภายในพื้นที่ในกรณีที่เป็น โดยที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าที่กำหนดข้างต้น ให้ส่วนงานยื่นคำร้องขออนุญาต แผนการจัดกิจกรรมล่วงหน้าและมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็น
- 3) ให้ส่วนงานดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในสถานพยาบาลและการดำเนินการด้านสาธารณสุข หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ ได้ตามปกติ
- 4) สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างบางประเภทที่ดำเนินการในพื้นที่พญาไท บางกอกน้อยและศาลายา ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล